

ด่วนที่สุด

สำเนา

ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๖๕๕

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเว้น และการเปลี่ยนแปลง
การตรวจลงตรา (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

เรียน รัฐ - คค., ผอ.สขช., เลขา - สมช., ผบ.ตร.

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๑๑๖๙๙ - ๑๑๗๐๒ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ด่วน ที่ กต ๐๕๐๕/๑๙๒๗ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ตามที่ได้ยืนยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๔ มิถุนายน ๒๕๖๗) เกี่ยวกับร่างกฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเว้น และการเปลี่ยนแปลงการตรวจลงตรา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

โดยที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีได้เข้าถวายสัตย์
ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ก่อนเข้ารับหน้าที่แล้วเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศ
ได้ยืนยันการเสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว
ต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘ ว่า

๑. ให้ความเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ
การยกเว้น และการเปลี่ยนแปลงการตรวจลงตรา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้

๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งต่อฝ่ายสหภาพยุโรปเป็นลายลักษณ์อักษร
เมื่อร่างกฎกระทรวงตามข้อ ๑ มีผลใช้บังคับ เพื่อให้ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
กับสหภาพยุโรปว่าด้วยการยอมรับแลสเช - ปาสเชที่ออกโดยสหภาพยุโรปว่าเป็นเอกสารการเดินทางที่สมบูรณ์
มีผลใช้บังคับต่อไป

จึงเรียนยืนยันมา ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าว
ให้กระทรวงมหาดไทยนำร่างกฎกระทรวงเสนอนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาลงนาม
เพื่อนำลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไปแล้ว และกระทรวงการต่างประเทศให้ยกเลิกชั้นความลับ
นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ส่งร่าง
กฎกระทรวงดังกล่าว ให้กระทรวงมหาดไทยนำร่างกฎกระทรวงเสนอนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาลงนาม เพื่อนำลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไปแล้ว และกระทรวงการ
ต่างประเทศให้ยกเลิกชั้นความลับนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

ขอแสดงความนับถือ

ปริญนงคราญ จงธรรมคุณ

(นางสาวปริญนงคราญ จงธรรมคุณ)

ผู้อำนวยการกองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๓๕๑ (นนทวัฒน์), ๑๕๒๒ (ทรัพย์สิน)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th